

(สำเนา)

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายทวิช สุวรรณทামী	ประธานสภาฯ	ทวิช สุวรรณทামী	
2	นายธนายุต สุขแสง	สมาชิก สท.เขต 1	ธนายุต สุขแสง	
3	นายศรีจันทร์ ความชอบ	สมาชิก สท.เขต 1	ศรีจันทร์ ความชอบ	
4	นายจักรภัทร ประสพสงค์	สมาชิก สท.เขต 1	จักรภัทร ประสพสงค์	
5	นางอภิญญา ช่างจัด	สมาชิก สท.เขต 1	อภิญญา ช่างจัด	
6	นางสุพรรณ ประสานแก้ว	สมาชิก สท.เขต 1	สุพรรณ ประสานแก้ว	
7	นายเสกสรรค์ หลวงเป็ง	รองประธานสภาฯ	เสกสรรค์ หลวงเป็ง	
8	นางสมศรี มงคลคลี	สมาชิก สท.เขต 2	สมศรี มงคลคลี	
9	สิบเอกสมควร บุญยะศิลป์	สมาชิก สท.เขต 2	สมควร บุญยะศิลป์	
10	นางจิรัชญา จีรัง	สมาชิก สท.เขต 2	จิรัชญา จีรัง	
11	นางสุชญญา อินทรีย์	สมาชิก สท.เขต 2	สุชญญา อินทรีย์	
12	นายธีราวัฒน์ กันทะเขียว	สมาชิก สท.เขต 2	ธีราวัฒน์ กันทะเขียว	

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางลาวรรณ ธารุ่งเรืองเดช	นายกเทศมนตรีฯ	ลาวรรณ ธารุ่งเรืองเดช	
2	นายจำรัส ใจแปง	รองนายกเทศมนตรีฯ	จำรัส ใจแปง	
3	นายธนวิน มูลเมือง	นายช่างไฟฟ้า	ธนวิน มูลเมือง	
4	นายวีระดล กาบกรณ์	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วีระดล กาบกรณ์	
5	นายชุมพล ช่างตี	ที่ปรึกษานายกฯ	ชุมพล ช่างตี	
6	นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน	เลขานุการสภาฯ	จอมชัย ทิพย์กมลเสน	
7	นายกรินทร์ อโนราช	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรินทร์ อโนราช	
8	นางสาวอัครีย์ อโนราช	รองปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	อัครีย์ อโนราช	
9	นางนงเยาว์ เชื้อนแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	นงเยาว์ เชื้อนแก้ว	
10	นางเกษญา เสมอใจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	เกษญา เสมอใจ	
11	นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล	นักวิชาการศึกษา	วิไลวรรณ ต๊ะวิโล	
12	นางสาวนันทนา มรกต	นิติกร	นันทนา มรกต	
13	นางสาวกชพร หลักคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กชพร หลักคำ	
14	นางรัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	นักจัดการงานทั่วไป	รัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

นายทวิช สุวรรณทামী

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

-ด้วยเทศบาลตำบลยางฮ่อม มีข้อราชการจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม พิจารณาเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่,เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูผู้สอน (โรงเรียนอนุบาลยางฮ่อม), เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบอุทิสที่ดินตามโครงการลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางฟอง-นางอารีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลยางฮ่อม จำนวน 12 ราย, เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบอุทิสที่ดินตามโครงการลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮ่อม จำนวน 48 ราย และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยนายอำเภอขุนตาลได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 นั้น

-จึงกำหนดให้มีการประชุมฯ ในวันนี้

-รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรับรองประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง)

เรื่อง กระทุ้งถาม

-ไม่มี

เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

นายทวิช สุวรรณทামী

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

เรื่อง ที่เสนอใหม่

5.1 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่

-ขอโอนลด (-) จากแผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 162

จำนวนเงินที่ขอโอน จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

-โอนเพิ่ม (+) ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล ยางฮ่อม ที่ ชร 55405/144 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้แก่ทุกท่านแล้ว

-ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการชี้แจง

-เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่จะดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 800 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 8,000 บาท

-ปัจจุบันอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ในพื้นที่ตำบลยางฮ่อม มีประมาณ 30 คน แต่มีเครื่องวัดความดันที่ใช้อยู่ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงขอความเห็นชอบในการโอน งบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติต่อไป

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภา เทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่

-ขอโอนลด (-) จากแผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 162

จำนวนเงินที่ขอโอน จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

นางสาวอัครีย์ อะโนราช

รองปลัดฯ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นางสุพรรณ ประสานแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

มติที่ประชุม

-โอนเพิ่ม (+) ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 800 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 8,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง

นายทวิช สุวรรณท่ามี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

5.2 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูผู้สอน (โรงเรียนอนุบาลยางฮอม) ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ที่ ศธ 04046/714 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (โครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูผู้สอน) ซึ่งได้ขอรับเงินอุดหนุนจาก

-เทศบาลตำบลยางฮอม จำนวนเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้า 10 ลำดับที่ 1

-งบประมาณในส่วนของโรงเรียนอนุบาลยางฮอมร่วมสมทบเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชนโรงเรียนอนุบาลยางฮอม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้...

(8) เงินอุดหนุน... มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

-อยากทราบรายละเอียดที่สอดคล้องกับวาระที่ผ่านมาว่าเกี่ยวข้องกับหรือไม่อย่างไร ซึ่งวาระที่ผ่านมาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลยางฮอม กรณีเทศบาลตำบลยางฮอม มีความประสงค์จะรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยางฮอม

นางสมศรี มงคลศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-เนื่องจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่มีงบประมาณให้กับโรงเรียน ในการประชุมครั้งนี้จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลยางฮอมเป็นรูปแบบของโครงการ ซึ่งโรงเรียนมีความประสงค์โอนมาอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลมีความพร้อมที่จะรับโอน และในวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ได้เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนโรงเรียนอนุบาลยางฮอมมาสังกัดเทศบาลตำบลยางฮอม โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปร่วมประชุมต่อไป

นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิไล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกชพร หลักคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-โรงเรียนได้เสนอโครงการจ้างครูผู้สอนเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยมีกระบวนการ คือโรงเรียนเสนอโครงการมาขอรับเงินอุดหนุนทางเทศบาลตำบลนำเข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลตำบลยางฮ่อม เสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อพิจารณานำบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม และมีการประชุมพิจารณาจัดทำแผนโดยผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม เพื่อยกร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม พิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม หลังจากนั้นเทศบาลพิจารณาหางบประมาณ เพื่อนำโครงการไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และนำเสนอให้สภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมพิจารณาเห็นชอบ และนำโครงการที่ได้จากการพิจารณาของสภาเทศบาลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 67 ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

นางสาวนันทนา มรกต
นิติกร

-งานกฎหมายขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณี เทศบาลสามารถอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1378 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง หารือกรณีการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

1. การอุดหนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 250 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 58 ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เคยให้ความเห็นไว้ในเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเรื่องเสร็จที่ 733/2551 สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการในการส่งเสริมการศึกษาโดยการ

สนับสนุนหรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในท้องถิ่น ได้ สำหรับการจัดการศึกษานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น ฉะนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนมา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจ้างครู การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น จึงสามารถกระทำได้

2. การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณและมีวิธีดำเนินการอย่างไร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับประโยชน์และคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

นายเสกสรรค์ หลวงเป็ง
รองประธานสภาฯ

-ตามที่ประชาชนหมู่บ้านยางหอม ทั้ง 3 หมู่มีความประสงค์จะถ่ายโอนโรงเรียนอนุบาลยางหอมให้อยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลยางหอม ซึ่งในช่วงระหว่างที่จะมีการถ่ายโอนโรงเรียน ครูของโรงเรียนอนุบาลยางหอมจะมีการย้ายและเกษียณอายุราชการ 3 คน แนวทางการแก้ไขปัญหาคาดแคลนครูผู้สอน โดยจะดำเนินการจ้างครูสอนมาเพิ่มอีก 3 คน ตามโครงการดังกล่าว

นางลาวรรณ ธนรุ่งเรืองเดช
นายกเทศมนตรีตำบลยางหอม

-โรงเรียนอนุบาลยางหอมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การถ่ายโอนโรงเรียนเป็นความต้องการของผู้นำชุมชน ชุมชนและท้องถิ่นจะร่วมกันแก้ไขปัญหากับโรงเรียน เช่นปัญหาครูไม่เพียงพอ เทศบาลเองมีศักยภาพในการจัดการศึกษาได้ หมู่บ้านก็มีความคาดหวังว่าเทศบาลจะสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ดีกว่าเดิม เพื่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ของตำบลยางหอม

นายทวิช สุวรรณท่ามี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางหอม

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหอม ก่อนมีการลงมติ

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหอม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูผู้สอน (โรงเรียนอนุบาลยางฮ่อม) ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ ศธ 04046/714 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (โครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูผู้สอน) ซึ่งได้ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลยางฮ่อม จำนวนเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

-งบประมาณในส่วน of โรงเรียนอนุบาลยางฮ่อมร่วมสมทบเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชนโรงเรียนอนุบาลยางฮ่อม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้...

(8) เงินอุดหนุน... มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

5.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบอุทิศที่ดินตามโครงการลงดินลูกครึ่งเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางฟอง-นางอารีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 12 ราย เนื้อที่ดินที่อุทิศขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 870 เมตร ระยะทางพิกัดเริ่มต้น X 632830 Y 2207051

ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลยางฮ่อม ที่ ชร 55403/196 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานการขออุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการดำเนินการโครงการลงดินลูกครึ่งเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางฟอง-นางอารีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้แก่ทุกท่านแล้ว

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมครบองค์ประชุม

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบรับมอบการอุทิศที่ดินตามโครงการลงดินลูกครึ่งเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางฟอง-นางอารีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลยางฮ่อม อำเภอ

ขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 12 ราย เนื้อที่ดินที่อุทิศขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 870 เมตร ระยะทางพิกัดเริ่มต้น X 632830 Y 2207051

ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลยางฮ่อม ที่ ชร 55403/196 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานการขออนุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการดำเนินการโครงการลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางฟอง-นางอารีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง)

นายทวีข สุวรรณท่ามี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

5.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบอุทิศที่ดินตามโครงการลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 48 ราย เขตทางกว้าง 8 เมตร ยาวรวม 4,267.353 เมตร ระยะทางพิกัดเริ่มต้นฝั่งขวา X 634453 Y 2200489 - ระยะทางพิกัดเริ่มต้นฝั่งซ้าย X 634428 Y 2200510

ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลยางฮ่อม ที่ ชร 55403/204 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานการขออนุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการดำเนินการโครงการลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม
มติที่ประชุม

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบรับมอบการอุทิศที่ดินตามโครงการลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 48 ราย เขตทางกว้าง 8 เมตร ยาวรวม 4,267.353 เมตร ระยะทางพิกัดเริ่มต้นฝั่งขวา X 634453 Y 2200489 - ระยะทางพิกัดเริ่มต้นฝั่งซ้าย X 634428 Y 2200510

ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลยางฮ่อม ที่ ชร 55403/204 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานการขออนุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการดำเนินการโครงการลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง / งดออกเสียง - เสียง)

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

5.5 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบปรับแบบรูปารายการโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย หมู่ที่ 8 งบประมาณคงเดิม จำนวนเงิน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ตามหนังสือบ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอปรับแบบรูปารายการโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นางจิรัชญา จีรัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-ตามโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง สูง 2.20 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด)
-งบประมาณ 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5 บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 ได้มีมติขอปรับแบบรูปารายการโครงการ โดยเพิ่ม ดาดคอนกรีตและจุดระบายน้ำ ปรับระดับน้ำ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น

นายกรินทร์ อโนราช
ผู้อำนวยการกองช่าง

-โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม ปริมาณเดิมขนาดกว้าง 2.20 ม. ยาว 20.00 ม. งบประมาณ 160,000 บาท ขอปรับขนาดเป็น กว้าง 2.20 ม. ยาว 188 ม. ซึ่งบางช่วงทำเป็นดาดคอนกรีตทำเป็นผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำเซาะตลิ่งตามความเหมาะสมของพื้นที่

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ก่อนมีการลงมติ

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอมครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบปรับแบบรูปารายการโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย หมู่ที่ 8 งบประมาณคงเดิม จำนวนเงิน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ตามหนังสือบ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอปรับแบบรูปารายการโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังสระน้ำร่องหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง

นายพิช สุวรรณทามี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

นางเกษภา เสมอใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง

5.6 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินสะสมเพื่อดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสุสานบ้านทุ่งศรีเกิดสถานที่
ก่อสร้าง บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

ตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) ของส่วนราชการ
งานวิศวกรรมชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่า
สุสานบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้แก่ทุกท่านแล้ว

-ขออนุญาตชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2561

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น
- (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

-สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาจ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 4) ซึ่งเป็นข้อมูลตามรายงานสถานะ
การเงินงบการเงินประจำปี 2564 และใช้แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงิน
สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.4ว 870 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ของเทศบาลตำบลยางฮอม ณ ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

1.เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 27,646,573.22 บาท

หักสำรองตามระเบียบฯ จำนวน 13,345,938.13 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1.เงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ จำนวน 3 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 4,271,154 บาท

2.เงินเดือนผู้บริหารฯ จำนวน 3 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 712,080 บาท

3.ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 7,550,000 บาท

4.ส่งเงินสมทบ กสท.ประจำปี 2565 เป็นเงิน 812,704.13 บาท

รวมสำรองตามระเบียบทั้งสิ้น 13,345,938.13 บาท

และคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหัก สำรองตามระเบียบ เป็นเงิน 14,300,635.09 บาท

หักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 6,302,000 บาท

บวกรับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ 8,036,555.09 บาท

ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงสถานะการเงินการคลังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวด้วย -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภา เทศบาลตำบลยางฮอม ก่อนมีการลงมติ -ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครบองค์ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสุสานบ้านทุ่งศรีเกิดสถานที่ ก่อสร้าง บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 ตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) ของส่วนราชการ งานวิศวกรรมชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสุสานบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้แก่ทุกท่านแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง

นายทวิช สุวรรณท่ามี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

5.7 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ (อาคารผู้สูงอายุบ้านน้ำแพร่ใต้

สถานที่ก่อสร้าง อาคารผู้สูงอายุ บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3

ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ที่ ขร 1432.1/4/104 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลยางฮอมใช้อาคารเป็นสถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation)

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 81 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

และตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นางสมศรี มงคลศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-ขอทราบรายละเอียด ขั้นตอน วิธีดำเนินการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปรับปรุงสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ (อาคารผู้สูงอายุบ้านน้ำแพร่ใต้)

นายกรินทร์ อโนราช
ผู้อำนวยการกองช่าง

-กรณีสถานที่ที่จะดำเนินการ มีค่าใช้จ่ายในการทำผนังพื้นที่แยกชายหญิง, ปรับปรุงห้องน้ำ ทำราวตากผ้า ติดตั้งพัดลม ฯลฯ ที่จำเป็นสาเหตุการใช้งบประมาณที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ไม่เท่ากัน สภาพสิ่งปลูกสร้างเดิมของแต่ละสถานที่ความพร้อมไม่เหมือนกัน เช่น ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า ฐานและถังน้ำ โดยจะใช้งบประมาณปรับแต่ละพื้นที่ให้เหมือนกัน ซึ่งจะเห็นได้จากรายละเอียดแนบท้าย คือประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4) สำหรับการบริหารจัดการเป็นอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลของแต่ละที่

-สำหรับขั้นตอนการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) จะดำเนินการตามขั้นตอนตามเอกสารแนบท้ายที่ได้แจกให้แก่ทุกท่านแล้ว

นายแพทย์อุทิศ ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนตาล

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานประกอบการ ที่พักคนงาน หรือชุมชนที่อยู่ร่วมกันหรือในโรงเรียน และหน่วยงาน หากมีผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชนจำนวนมาก การจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน เพื่อการวินิจฉัยเร็ว

รักษาให้เร็ว ลดการ เสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ด้วย การรักษาผู้ป่วยในศูนย์ฯ ปฏิบัติเหมือนการแจกถุงยังชีพทุกอย่าง โดยจะแจกให้ครบ 10 วัน ผู้ป่วยในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) จะได้รับสนับสนุนอาหารแต่ละมื้อ แต่สำหรับผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) จะปรับ ลดการสนับสนุนอาหารออกไป กรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแพร่ใต้ (อาคารผู้สูงอายุบ้านน้ำแพร่ใต้) รองรับได้จำนวน 20 เตียง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮ่อม (อาคาร บ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮ่อม) รองรับได้จำนวน 30 เตียง

นายศรีจันทร์ ความชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-งบประมาณที่ได้ประมาณไว้มากพอสมควร หากมีผู้ป่วยในพื้นที่จริง จะมีผู้ป่วยเข้าไปพักจริงหรือไม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่มี สถานที่ใกล้กับศูนย์แยกกักตัว ที่เป็นอาคารผู้สูงอายุบ้านน้ำแพร่ใต้ จะทำให้เด็กเสี่ยงการติดเชื้อได้หรือไม่อย่างไร

นายแพทย์อุทิศ ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนตาล

-การติดเชื้อของโรค COVID-19 นั้น ส่วนมากติดจากการสัมผัสเป็น ส่วนมาก หากใส่หน้ากากอนามัยปกติแล้วมีไม่มีความเสี่ยง การนั่งรถตู้ เครื่องบิน การอยู่ในพื้นที่ขอบเขตที่จำกัด จะไม่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงที่น้อยมาก ขอขอบคุณในการที่จะมีการพิจารณาสนับสนุน สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ทั้งสามแห่งที่นี้ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลขุนตาลได้

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภา เทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม
มติที่ประชุม

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ครบองค์ประชุม
-มีมติเห็นชอบอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสถานที่แยก กักตัวในชุมชน (Community Isolation) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำแพร่ใต้ (อาคารผู้สูงอายุบ้านน้ำแพร่ใต้
สถานที่ก่อสร้าง อาคารผู้สูงอายุ บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง)

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

5.8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสม เพื่อดำเนินการ โครงการปรับปรุง สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮ่อม (อาคารบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮ่อม)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลยางฮอม บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 249,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพัน บาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2

ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮอม ที่ ชร 1432.1/3/087 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้ เทศบาลตำบลยางฮอมใช้อาคารเป็นสถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation)

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 81 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

และตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5) ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบอนุมัติอนุมัติงบประมาณเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮอม (อาคารบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮอม)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลยางฮอม บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 249,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพัน บาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง)

5.9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) อาคารศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 งบประมาณ 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชาชนกุล) ที่ ชร 04046.1.13/021 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง อนุญาตใช้ที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินการเป็นศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลยางฮอม (CI)

ตามหนังสืออำเภอขุนตาล ที่ ชร 0018.1/910 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ (เพิ่มเติม)

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 87 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

และตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบอนุมัติอนุมัติงบประมาณเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) อาคารศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 งบประมาณ 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง

เรื่อง อื่นๆ

-ขอชี้แจง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 ของเทศบาลตำบลยางฮอม โครงการที่ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลยางฮอม ตามแบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน ปี 2565 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 684,448 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 22,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 11 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 706,448 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แผนงานการศึกษา ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท แผนงานสาธารณสุข ปี 2565 จำนวน 3

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

นางสาวกชพร หลักคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการ งบประมาณ 701,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวมโครงการ
ทั้งสิ้น 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 851,000 บาท ต่อไปแบบ
ผ.02-1 โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลยางฮอม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2565 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
28,960,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,659,853 บาท และแบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565
จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 23,900 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอมทุกท่านแล้ว

นายจักรภัทร ประสพสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-เนื่องจากได้รับทราบความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับความ
ต้องการไฟฟ้าสายดับ จึงอยากให้ช่างไฟฟ้าออกสำรวจจุดมืด หรือจุด
ล่อแหลม จุดกับลวด สำหรับหมู่บ้านที่มีครบแล้ว หรือติดถนนสาย
หลัก จะไม่ค่อยมีปัญหา บางหมู่บ้านตรงจุดมืด ขาดช่วงไปบางจุด
ขอให้ช่างไฟฟ้าสำรวจและตั้งงบประมาณไว้ดำเนินการต่อไปด้วย

นายเสกสรรค์ หลวงเป็ง
รองประธานสภา

-ต่อไปหากมีการออกสำรวจพื้นที่จุดที่จะดำเนินการติดตั้งไฟ ขอให้แจ้ง
ผู้นำหมู่บ้านพร้อมทั้งสมาชิกสภาเข้าร่วมสำรวจด้วย และกระผมได้
รับคำสอบถามมาจากประชาชนในพื้นที่ว่าหากต้องการย้ายจุด
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากถนนสายหลัก เข้ามาในซอยของ
หมู่บ้านจะได้หรือไม่ เนื่องจากถนนสายหลักมีไฟส่องสว่างเพียงพออยู่
แล้ว แต่ซอยในหมู่บ้านยังไม่มีซึ่งในหมู่บ้านมีประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่นพอสมควร

นายธนวิน มูลเมือง
นางช่างไฟฟ้า

-กรณีต้องการย้ายจุดติดตั้งไฟฟ้าง่ากล่าวหากมีความจำเป็นก็สามารถ
ทำได้ครับ

นายทวิช สุวรรณทามี่
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอมทุกท่าน ร่วมกันสำรวจแต่ละ
เขตว่ามีจุดมืดหรือจุดล่อแหลม โดยให้ช่างประมาณระยะห่างของการ
ติดตั้งไฟ เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน เพื่อ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นางลาวรรณ ธารุ่งเรืองเดช
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

-ในปีการแก้ไขปัญหอาจจะยังไม่ตรงเป้าหมาย ต่อไปการทำงานเป็น
ทีมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอมทุกท่านใช้อำนาจหน้าที่
ออกสำรวจตรวจสอบจุดที่มีความเหมาะสมจะติดตั้งได้ และจุดไหนยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้ ขอให้พิจารณาช่วยเหลือในรูปแบบระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปพลางก่อน เพื่อแก้ไขให้กับประชาชน เทศบาลสนับสนุน
เต็มที่ ตามอำนาจหน้าที่และอยู่ในความถูกต้อง เหมาะสม หากช่าง
ไฟฟ้าออกสำรวจพื้นที่ขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่ร่วมสำรวจด้วย

นางสมศรี มงคลคลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-ขอเรียนปรึกษาต่อสภาและผู้บริหารเรื่องดังต่อไปนี้
1.เรื่องการเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยสัก หมู่ 15 ที่ได้ดำเนินการไป ซึ่ง
ผู้รับเหมาได้เจาะไป 5 บ่อ แต่ปริมาณ และคุณภาพของน้ำไม่ได้ตาม
เกณฑ์ในสัญญา จะขอหารือในที่ประชุมว่าหากส่งโครงการและแผนมา
ใหม่ แต่เป็นโครงการเดิม จะทำได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบขอความอนุเคราะห์ให้
สภาเทศบาลตำบลยางฮอม พิจารณาสืบสนุนด้วย

2.ขอให้ติดตามเรื่องท่อเหลี่ยมหนองไคร้เหว ว่าถึงขั้นตอนไหน

3.บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9 ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่ที่ดินเชียงราย สาขาเทิง
กรณีที่มีประชาชนรุกล้ำเขตพื้นที่หนองไคร้เหว ซึ่งที่ดินได้แจ้งกับทาง
หมู่บ้านว่าให้ทำหนังสือแจ้งเรื่องมายังเทศบาลในพื้นที่ก่อน หลังจาก
นั้นเทศบาลจะส่งเรื่องมายังสำนักงานที่ดินเชียงราย สาขาเทิง
ตามขั้นตอน จึงอยากทราบว่า ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

4.เรื่องคันอ่างเก็บน้ำของบ้านห้วยสักพัง ทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือแจ้ง
เข้ามาแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด ว่าถึงขั้นตอนไหน

5.ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9
ได้รับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ทุ่งลอม หมู่ที่ 9 ปริมาณกว้าง 4.00 ม.ยาว 212.00 ม.หนา 0.15 ม.
งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 483,000 บาท ทางหมู่บ้านจะขอหารือว่า
ให้เอาดินลูกรังลงไปก่อนจะได้หรือไม่ เนื่องจากทราบมาว่าประชาชน
ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการถมดินในพื้นที่ตนเองทำให้สูงกว่าถนน
จึงเกรงว่าจะทำให้เสียงบประมาณในการดำเนินการ และไม่เกิด
ประโยชน์ เพื่อป้องกันความไม่คุ้มค่าจึงขอปรึกษาที่ประชุมนี้ด้วย

นางสุชัญญา อินทรีย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ซอย 15 เชื่อมกับซอย14 ในหมู่บ้านที่ยังเป็น
หลุมเป็นบ่อ เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเป็นถนน คสล. อีกประมาณ
200 เมตร จึงขอแจ้งให้สภาฯ พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย

นายกรินทร์ อโนราช

ผู้อำนวยการกองช่าง

-โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยสัก หมู่ 15 ทางผู้รับเหมามาตาม
สัญญาได้พยายามเจาะน้ำอย่างเต็มที่แล้วแต่ปริมาณและคุณภาพของ
น้ำไม่ได้ตามเกณฑ์ตามสัญญา หากทางหมู่บ้านมีความประสงค์จะ
ดำเนินการตามโครงการเดิมโดยให้ปรับปรุงโดยการเพิ่มความลึก ก็จะ
เข้าไปหารือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าตามระเบียบของกรม
ทรัพยากรน้ำและพื้นที่ของตำบลยางฮอมเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไปจะสามารถเจาะลึกได้กี่เมตร

-ตามที่หมู่บ้านได้เคยทำหนังสือแจ้งเรื่องเกี่ยวกับคันอ่างเก็บน้ำพัง
มายังเทศบาล ปัญหาคือท่อน้ำของหมู่บ้านหลุด จึงทำให้น้ำเซาะ
ขณะนั้นได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายการโยธาติดตามและดำเนินการ
เนื่องจากโครงสร้างเดิมของอ่างเก็บน้ำ เทศบาลตำบลยางฮอมไม่ได้
เป็นผู้สร้างแต่รับมอบมาจากหน่วยงานอื่น จึงจะต้องนำเรื่องปรึกษากับ
ผู้ชำนาญด้านโครงสร้าง เทศบาลจึงทำหนังสือปรึกษาไปยังกรม
ชลประทานจังหวัดเชียงรายแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับ และ
เทศบาลจะดำเนินการประสานงานให้ต่อไป

นางนงเยาว์ เชื้อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-กรณีโครงการท่อเหลี่ยม หนองไคร้ไหว หมู่ที่ 9 ขณะนี้ได้ประสานไปที่อำเภอขุนตาลยังไม่ได้รับคำตอบว่ามีหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล หากได้รับแจ้งจากอำเภอว่าไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้สร้างหรือขึ้นทะเบียนไว้ เทศบาลตำบลยางฮ่อมจะทำหนังสือหรือผ่านผู้กำกับดูแลพร้อมแนบโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หนองไคร้ไหว หมู่ที่ 9 เพื่อหารือและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลได้หรือไม่ ต่อไป

นางสาวนันทนา มรกต
นิติกร

-กรณีประชาชนรุกล้ำเขตพื้นที่หนองไคร้ไหว ในข้อกฎหมายที่หลวงนี้ ผู้ดูแลร่วมกัน 2 ฝ่ายคือ อำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการดูแลตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน์นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ เฝ้าระวังมิให้มีการบุกรุก หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะ ดำเนินการออกตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน์โดยทั่วไป และทำรายงานสรุปและถ่ายภาพ เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรายงานต่อนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เมื่อตรวจ พบการบุกรุกมีแนวทางการดำเนินการ คือ การตรวจสอบการบุกรุก อาจตรวจสอบจากแผนที่แนบท้ายหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ก็ได้โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ผู้บุกรุกเป็นใคร การบุกรุกในลักษณะใด สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร และระยะเวลาที่ได้มีการบุกรุก ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุกในลักษณะใด เช่น การขยับหลักเขต หรือการเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัย หรือ มีการใช้ที่สาธารณประโยชน์บริเวณนั้น โดยมีใช้เพื่อส่วนรวม ซึ่งจะช่วยให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสามารถตัดสินใจในการดำเนินการได้โดยง่าย และอาจจัดทำแบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบการบุกรุกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผลและ รายงานผลต่อนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งลอม หมู่ที่ 9 หากทางหมู่บ้านมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนโครงการเดิมเป็นวัสดุใหม่ โดยขอลงเป็นดินลูกรังต้องขอเปลี่ยนโครงการโดยให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์เข้ามาพร้อมแนบรายละเอียด บันทึกประชาคมของหมู่บ้านมายังเทศบาล เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นางสุพรรณ ประสานแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-ขอเรียนสอบถาม ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สำหรับจัดซื้อวัสดุสนามเพื่อจัดซื้อเต็นท์สนามขนาดเล็ก ในฐานะที่ตนเอง ได้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อยากสอบถามว่าเต็นท์สนามที่จะดำเนินการจัดซื้อจะทำได้ในช่วงใด

นางสาวนันทนา มรกต
นิติกร

-กรณีการจัดซื้อเต็นท์สนาม ซึ่งเป็นวัสดุคงทน และตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วปัจจุบันมีงบประมาณที่สามารถดำเนินการ โดยกอง/ฝ่าย ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จะเริ่มดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายของกอง และเมื่อมีการ

จัดซื้อวัสดุสนามแล้ว หากชุมชนใด หรือกลุ่มใดมีความประสงค์จะใช้ ในกิจกรรมสามารถทำหนังสือยื่น และดำเนินตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไปได้

-แจ้งผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ ดูดทราย ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0020.4/ว 4712 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ ดูดทราย ประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้นำเรื่องการขอ อนุญาตดูดทราย ที่จะต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต ให้ดูดทราย ประจำจังหวัดเชียงราย พิจารณาอนุญาตตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2564 ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลยางฮอม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ดำเนินการหรือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูดทราย และ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ดูดทราย ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณากรณีลงพื้นที่ ณ สถานที่ตั้งท่าทราย ให้พิจารณา องค์กรประกอบต่าง ๆ และข้อกฎหมายโดยให้ใช้หลักเกณฑ์ในการ อนุญาตให้ดูดทรายโดยเคร่งครัด และต้องดำเนินการกับการ ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน และไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่โดยเคร่งครัด ไม่ให้ เกิดการละเว้นและระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม

4.2 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมาทั้งหมดได้มีมติ อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตและต่อใบอนุญาตดูดทราย ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ขอได้นำใบอนุญาต จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประกอบการขอใบอนุญาต และจาก การตรวจสอบพบว่า ผู้ขออนุญาตยังไม่มาดำเนินการขออนุญาตตาม ระเบียบภายในกำหนดเวลา มีจำนวน 9 แปลง (มีแปลงในพื้นที่ตำบล ยางฮอม จำนวน 1 แปลง (ขอใหม่) ซึ่งมีนายชัยวุฒิ กันทะเขียว เป็นผู้ ขออนุญาต) โดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ ดูดทราย ประจำจังหวัดเชียงราย(สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย) ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่องดเว้นการออก ใบอนุญาตไปแล้ว ดังนั้นจึงแจ้งมายังผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดฐาครรัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 การยืม

ข้อ 207 การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมีใช้เพื่อประโยชน์ ของทางราชการ จะกระทำมิได้

ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็น ลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

นางนงเยาว์ เชื้อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุ นั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม

ข้อ 211 เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด

-สำหรับขั้นตอนของการขอรับถุงยังชีพ หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid) -19 แล้ว จะดำเนินการตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่ทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดขั้นตอนขอรับถุงยังชีพจากเทศบาลหลังจากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

1.มีคำสั่งหรือมาตรการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้กักตัวหรือเฝ้าระวังสังเกตอาการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560

2.ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

3.การยื่นขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

4.การดำเนินการช่วยเหลือการแจกถุงยังชีพต้องเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลยางฮอม โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับถุงยังชีพ ดังนี้

1.หลังจากได้รับหนังสือจาก รพสต.ในเขตพื้นที่ หรือโรงพยาบาล หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอขุนตาล (ศปก.อ)

2. หากไม่ได้รับหนังสือจากข้อ 2.1 ผู้ใหญ่บ้านสามารถเป็นผู้ยื่นเรื่องพร้อมหนังสือนำส่งจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอรับถุงยังชีพ และยื่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม โดยแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

-แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

(ขอรับได้จากเทศบาล)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาหนังสือรับรองการกักตัวหรือใช้สำเนาใบรับรอง

แพทย์

เอกสารตามข้อ 2-4 ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผู้ยื่นคำขอ

3. เทศบาลตำบลยางฮอมจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับถุงยังชีพ

4. เทศบาลตำบลยางฮอมดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) และจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมารับถุงยังชีพหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

-รับทราบ

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม

ที่ประชุม

นายวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

เลิกประชุม

-เวลา 15.00 น

จอมชัย ทิพย์กมลเสน

(นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

ผู้บันทึกการประชุมสภา

หลักฐาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมศรี มงคลกลี)

(ลงชื่อ)สืบเอกกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สมควร บุญยะศิลป์)

(ลงชื่อ)กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุชัยญา อินทรีย์)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

(นายทวิช สุวรรณทำมี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม